

## กรมการแพทย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่จิง) ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย สนีกกำลังเพื่อสังคม จัดทีมแพทย์ตรวจสุขภาพตาและ มอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (27 ธันวาคม 2559) ที่ศูนย์โครงการ โรงพยาบาลพระราชทานฯ (906) บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการ “คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ว่าปัญหาตาบอดและสายตาเลือนลางเป็นปัญหาสาธารณสุข จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบประชากรมีปัญหาด้านการมองเห็นประมาณ 285 ล้านคน โดยมีผู้ที่ตาบอดถึง 39 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่พบในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา เนื่องจากมาตรฐานและบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุมและเข้าไม่ถึง สำหรับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี 2568 คาดว่าจะมีสูงอายุร้อยละ 20 จากประชากรทั้งหมด โดยร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ และที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นถึงร้อยละ 15 ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุนอกจากโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวานอ้วนลงพุง โรคข้อเสื่อม แล้ว ยังพบว่าผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 70 ที่สายตาไม่ดี มองเห็นไม่ชัดเจน เกิดภาวะสายตาเลือนรางหรือ อาจตาบอด หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรก

หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีโทรทัศน์ TNN 2 สโมสรไลออนส์วาสุกรี บริษัทไทยลักษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม แสงส่องไทยด้วยรักจากใจมอบให้ผู้สูงอายุ ในโครงการ “คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ร่วมมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาพร้อมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่จิง) มาให้บริการตรวจสุขภาพตา วัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯและผู้สูงอายุที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประชาชนสามารถรับบริการ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.59 ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น. และวันที่ 28-30ธ.ค.59 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งในครั้งแรก จะดำเนินการแจกแว่นสายตา จำนวน 5,000 อันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**อธิบดีกรมการแพทย์** กล่าวต่อไปว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตามวัยในระบบต่างๆ ของร่างกายรวมถึงระบบการมองเห็นที่อาจ กระทบการใช้ชีวิตประจำวันแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล เนื่องจากโรคตาคหากดูแลรักษาในระยะแรกและต่อเนื่องจะสามารถชะลอความเสื่อมได้ ดังนั้นหากผู้สูงอายุสงสัยว่าสายตาผิดปกติ ควรไปพบจักษุแพทย์ใกล้บ้านทันที ที่สำคัญควรตรวจสุขภาพตาปีละครั้งเพื่อรักษาสุขภาพดวงตาให้ได้อยู่เสมอ